



## สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” และพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนวมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนวมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบให้หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่ดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยผลงานชื่อ Spirit of Soils, Spirit of Partnership แสดงพลังแห่งการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และสมาคมดินโลก ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อปกป้องดูแลรักษาดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสุขภาพดี สามารถผลิตอาหารหล่อเลี้ยงประชากรได้อย่างยั่งยืน เพราะอาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566 ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเหรียญรางวัลที่มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า และเงินรางวัลจำนวน 15,000 เหรียญสหรัฐ

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงาน ทรงกล่าวถึงความสำคัญของดินและน้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นรากฐานสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ดินและน้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ ดินและน้ำที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดินที่ปราศจากน้ำเป็นดินที่ไม่มีชีวิต ไม่สามารถผลิตอาหารได้ ในขณะที่เดียวกันดินดีจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์มาจากการกรองผ่านชั้นดินที่สะอาด ดังนั้น ดินและน้ำจึงจำเป็นต้องมีการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร ส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานกว่าจะได้ผลสำเร็จ เมื่อได้รับประโยชน์จากดินและน้ำแล้ว ก็ต้องรู้จักบำรุงรักษาดินและน้ำให้เกิดความยั่งยืน เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ใช้ประโยชน์จากดินและน้ำสืบต่อไป